

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า, ข้อมูลศก.จีนหนุน-ต่างชาติกลับเข้าซื้อพันธบัตรไทย

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังจากได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเชิงบวกของเศรษฐกิจจีน และการกลับเข้าซื้อพันธบัตรไทย ของนักลงทุนต่างชาติ

*สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า กิจกรรมภาคการผลิตของจีน พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากมีการขยายตัวที่ไม่ต่อเนื่องในช่วงปีนี้

*ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนในการซื้อขายเข้าใหม่ที่ตลาดเอเชีย โดยปรับขึ้นจากแรงซื้อคืน ขณะที่ผลสำรวจภาคการผลิตที่สดใสช่วยหนุนปอนด์ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 ปี

*ดอลลาร์ออสเตรเลีย และปอนด์ พุ่งขึ้นมากกว่าสกุลเงินอื่นๆ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยูโร และเยน ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้น

*เทรดเดอร์ในต่างประเทศ กล่าวว่า มีความวิตกในกลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อยูโรว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) อาจจะพยายามทำให้ยูโรอ่อนค่าลงในวันพรุ่งนี้ หลังการประชุมนโยบาย

*นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี เพิ่งเตือนว่า ยูโรที่แข็งค่าท่ามกลางภาวะอัตราเงินเฟ้อต่ำ เป็นเหตุที่นำวิตกอย่างมาก แต่ตลาดมองว่า เนื่องจากอีซีบีอาจจะไม่อัดฉีดมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม หลังจากได้ประกาศมาตรการไปในเดือนที่แล้ว ยูโรจึงไม่น่าจะร่วงลงมากเกินไป

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.448 บาท

*08.50 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.35/40 จาก 32.460/475 เมื่อวันจันทร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.38/42 จาก 32.47/49 เมื่อวันจันทร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.61/63 จาก 101.52 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3676/78 จาก 1.3679 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"วันนี้(เงินบาท)ที่แข็งค่าขึ้นมา คงมาจากตัวเลขของเงินที่ออกมาดี แล้วดาวโจนส์ ก็ยังปรับเพิ่มขึ้นได้ ก็เหมือนตลาดจะเป็น risk on ต่างชาติก็เข้าซื้อบอนด์ด้วย" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ได้รับแรงหนุนจากทิศทางเชิงบวกของเศรษฐกิจจีน และตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งหนุนแรงซื้อในสินทรัพย์เสี่ยง ตลอดจนการเข้าซื้อพันธบัตรไทย ของนักลงทุนต่างชาติ ก็ช่วยหนุนเงินบาทด้วย แต่ดีลเลอร์ มองว่า เงินบาทคงไม่ได้เคลื่อนไหวในกรอบที่กว้างนัก เนื่องจาก ยังต้องรอปัจจัยใหม่เข้ามาผลักดัน โดยมองแนวต้านไว้ที่ 32.36 และแนวรับที่ 32.42

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้